

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.32 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.27 -31.37 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.32 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.45 บาท แนวโน้มทรงตัว แม้ดอลลาร์จะมีโอกาสอ่อนค่าจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอมากขึ้น คาดกรอบวันนี้ 31.27 - 31.37 บาท

\*นายจิตติพล พุกษามาธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเข้านี้ที่ 31.32 โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประชุมล่าสุดได้ เรามองว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะแสดงความกังวลกับเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้น ตามผลการประชุมล่าสุด จึงอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ต่อไป

\*ส่วนในฝั่งค่าเงินบาทปลายสัปดาห์ที่เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเมืองมีความผันผวนและกระทบความเชื่อมั่นในระยะสั้น แม้สัปดาห์นี้จะสงบลงบ้าง แต่เราเชื่อว่านักลงทุนจะระมัดระวังตัว และอาจยังไม่กล้าเข้ามาในตลาด ทำให้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบกว้างตามความผันผวนที่ทรงตัวในระดับสูง

\*คาดการณ์เงินบาทในวันนี้ 31.27 - 31.37 บาท และมองกรอบเงินบาทรอบสัปดาห์นี้ที่ 31.10 - 31.60 บาท

\*ในสัปดาห์นี้ประเด็นที่แนะนำให้จับตา คือ การให้ความเห็นของเฟด ความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และความพยายามที่จะหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณในการสร้างกำแพงของทรัมป์

\*วันพุธ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐ (CPI) คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น 1.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ค่าขนส่งในสหรัฐปรับตัวลงตาม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานจะขยายตัวได้ในระดับ 2.00%

\*วันพฤหัสบดี รายงานจีดีพีญี่ปุ่นไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะขยายตัว 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ปรับเป็นรายปี) โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่หดตัวถึง 2.5% เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวตามภาพสงครามการค้า

\*และวันศุกร์นี้ จะเป็นวันสุดท้ายที่ข้อตกลงงบประมาณชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐจะหมดลง ซึ่งถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกันระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกได้ อาจส่งผลให้ที่ทำการของภาครัฐในสหรัฐต้องปิดตัวลงอีกครั้ง

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.63 จากวันศุกร์ 96.60

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 647.42 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,351.74 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.375 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS